



เวียดนามริเริ่มเจรจา FTA กับตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR)

1. เนื้อข่าว

นาย Nguyen Hong Dien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามกำลังดำเนินการมาตรการส่งเสริมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern Common Market - MERCOSUR) เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เวียดนามเจาะตลาดละตินอเมริกา

ปัจจุบันสมาชิก MERCOSUR ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่มีโครงสร้างสินค้าส่งออกใกล้เคียงหรือแข่งขันได้กับเวียดนาม ดังนั้น การเข้าถึงตลาด MERCOSUR ผ่านการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดกลุ่มนี้

MERCOSUR เป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน และกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมี GDP รวมมูลค่า 4,580 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคการผลิตวัตถุดิบอาหาร และพลังงานชั้นนำอีกด้วย นอกจากนี้ MERCOSUR ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีผู้บริโภคประมาณ 300 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของประชากรอเมริกาใต้ สำหรับสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยัง



MERCOSUR ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า งานหัตถกรรม และอาหารแปรรูป MERCOSUR เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 13 ของเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจาก 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2554 เป็น 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ในจำนวนนี้การส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยัง MERCOSUR มีมูลค่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้าจาก MERCOSUR มีมูลค่าประมาณ 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตามรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) การค้าระหว่างเวียดนาม-MERCOSUR คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของการค้าทั้งหมดระหว่าง MERCOSUR และอาเซียน แต่เนื่องจากกระยะทางทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างทางภาษา และการขาดเส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารโดยตรง ต้นทุนการขนส่งจึงสูง และทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้จัดทำ FTA ระหว่างกัน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) กล่าวว่า กลุ่มประเทศ MERCOSUR ได้เปรียบในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อาหารสัตว์ วัตถุดิบอุตสาหกรรม และแร่ธาตุ ในขณะที่สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยัง MERCOSUR ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม สิ่งทอ รองเท้า เป็นต้น ดังนั้นการเข้าถึงตลาดนี้จะช่วยเพิ่มสินค้าที่เวียดนามส่งออกไปยัง MERCOSUR ได้อย่างมาก

ผู้นำรัฐสภา MERCOSUR (PARLASUR) ยังได้แสดงความสนใจอย่างมากที่เวียดนามจะเป็นประตูเพื่อ MERCOSUR เข้าสู่อาเซียน

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสศต. ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566

ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการเริ่มต้นการเจรจา FTA ของเวียดนาม – MERCOSUR เพื่อเปิดตลาดให้กันและกัน สิ่งนี้จะอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการซื้อขายสินค้า กระจายผลิตภัณฑ์นำเข้าและส่งออก และส่งเสริมการเติบโตของมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายในอนาคต

ในฐานะหนึ่งในกลุ่มประเทศ MERCOSUR บราซิลเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอเมริกาใต้ และในทางกลับกัน เวียดนามก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของบราซิลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศในปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 6.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปี 2564 และเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมือง กระชับความร่วมมือหลายด้านสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ในโอกาสนี้ เวียดนามประสงค์มุ่งขยายตลาดสู่ภูมิภาคละตินอเมริกาโดยการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เวียดนาม-MERCOSUR รัฐมนตรี Dien กล่าวเสริมว่า การลงทุนจากบริษัทข้ามชาติในเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวียดนามกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ดังนั้นความต้องการวัตถุดิบของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น ทำให้บราซิลมีโอกาสขยายการจัดหาวัตถุดิบไปยังเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ บราซิลก็เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการเวียดนามในการเข้าถึงตลาดบราซิล โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่นการเกษตร รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ไม้ หัตถกรรมและอาหารทะเล

นาย Bui Thanh Son รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า เวียดนามและบราซิลมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าซื้อขายทั้งสองฝ่ายเป็น 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2568 และ 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 เวียดนามหวังว่าบราซิลซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานซึ่งผลัดเปลี่ยนวาระการเข้ารับตำแหน่งคนปัจจุบันของ MERCOSUR จะยังคงสนับสนุนและเร่งรัดการเริ่มต้นการเจรจา FTA ระหว่างเวียดนามและ MERCOSUR

ตามสถิติ การค้าระหว่างเวียดนามและทวีปอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย 35 ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศ MERCOSUR มีมูลค่า 153.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ต่อปี ในจำนวนนี้การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามมีมูลค่ามากกว่า 128 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 25.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และร้อยละ 3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ส่งผลให้เกิดการเกินดุลการค้ามากกว่า 102.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

(แหล่งที่มา <https://vietnamnews.vn/> ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2566)

2. วิเคราะห์ผลกระทบ

ปัจจุบัน กลุ่มประเทศ MERCOSUR ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้ากับประเทศที่มีโครงสร้างการส่งออกที่แข่งขันกับเวียดนามโดยตรง ดังนั้นการเข้าถึงตลาดนี้ผ่าน FTA ซึ่งส่งเสริมการเจรจากับ MERCOSUR จะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังตลาดนี้ได้อย่างมาก เวียดนามจะกลายเป็นสะพานที่ช่วยให้กลุ่มประเทศ MERCOSUR เข้าถึงตลาดอาเซียน ที่มีประชากรมากกว่า 650 ล้านคน และเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าโดยจำนวน 800 ล้านคนของข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (CPTPP)

3. นำเสนอโอกาส/แนวทาง

ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย โดย MERCOSUR ยังเปิดรับประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีมูลค่าเศรษฐกิจ รวมถึง 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 82.3 GDP ของภูมิภาคในปี 2565 MERCOSUR เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเวียดนาม ทั้งนี้ การส่งเสริมการเจรจา FTA กับกลุ่ม MERCOSUR ของเวียดนาม เวียดนามตั้งเป้าเป็นประตูการค้าระหว่าง MERCOSUR และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยจะต้องติดตามความคืบหน้าในผลักดันการเจรจา FTA ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด